



ที่ อว ๐๖๐๑/ว ๒๑

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการจัดสอบไล่ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

เรียน เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การจัดสอบไล่ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ (รูปแบบออนไลน์)

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบและดำเนินการสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในต่างประเทศตลอดมา นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ด้วย นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกับสำนักงานได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ว่าควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และการสอบให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากการจัดสอบแบบเดิม ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ในต่างประเทศ ให้เป็นการสอบแบบออนไลน์เท่านั้น ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งการจัดสอบไล่ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ วันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นแบบออนไลน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูต ในการดำเนินการจัดสอบด้วยดีเสมอมา และในการสอบครั้งต่อไป หากมีนักศึกษาที่ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มหาวิทยาลัยจะใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังสถานเอกอัครราชทูต อีกครั้ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศทราบอีกทางหนึ่งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ ๖๖ ๒ ๓๑๐ ๘๐๐๘ โทรสาร ๖๖ ๒ ๓๑๐ ๘๖๗๖

E - mail: oasc.admin@ru.ac.th



ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดสอบไล่ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ (รูปแบบออนไลน์)

ด้วย นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกับสำนักงานได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ว่าควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์

เพื่อให้การสอบของนักศึกษสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดผลกระทบต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่อง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ จึงเห็นควรปรับวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากการจัดสอบแบบเดิม คือ จัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ในต่างประเทศ และศูนย์สอบ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย เป็นการจัดสอบแบบออนไลน์ เท่านั้น ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง